

Làm sao để bỏ phiếu với tư cách là...

Cư dân mới chuyển đến Washington

Xin chào! Hãy đăng ký bỏ phiếu trực tuyến, qua đường bưu điện, trực tiếp đến văn phòng, hoặc khi quý vị nhận bằng lái xe, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước tại Sở Cấp Giấy phép. Quý vị không được bỏ phiếu ở nhiều nơi, do đó, hãy hủy hồ sơ đăng ký cử tri trước đây của quý vị.



Cử tri trong quân đội hoặc ở nước ngoài

Đăng ký bỏ phiếu bất kỳ lúc nào vào hoặc trước Ngày Bầu cử. Quý vị có thể nhận lá phiếu qua đường bưu điện, thư điện tử, hoặc fax. Vợ/chồng và người phụ thuộc đang ở xa nhà cũng có quyền bỏ phiếu tương tự.



Sinh viên

Đăng ký bỏ phiếu theo địa chỉ nhà hoặc địa chỉ trường, nhưng quý vị không được bỏ phiếu ở nhiều nơi. Quý vị có thể nhận được lá phiếu qua đường bưu điện dù ở bất kỳ đâu trên thế giới; tuy nhiên, địa chỉ cư trú của quý vị phải ở Washington.



Cử tri sử dụng địa chỉ không phải là địa chỉ thường trú

Sử dụng bất kỳ vị trí thực tế nào mà quý vị coi là nơi cư trú của mình như nơi tạm trú, công viên, hoặc bến đậu thuyền. Địa chỉ nhận thư của quý vị có thể là hòm thư lưu tại bưu điện địa phương, Hộp thư Bưu điện (PO Box), hoặc địa chỉ của bạn bè hay người thân đáng tin cậy. Một bộ lạc được liên bang công nhận có thể chỉ định các tòa nhà trụ sở của chính quyền bộ lạc làm địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ nhận thư cho những cử tri hiện đang sinh sống trên vùng đất của bộ lạc.



Cư dân cư trú theo mùa

Bỏ phiếu ở Washington ngay cả khi quý vị đi vắng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Để đảm bảo quý vị nhận được lá phiếu, xin vui lòng cập nhật địa chỉ nhận thư của quý vị tại [VoteWA.gov](https://www.vote.wa.gov) hoặc với văn phòng bầu cử quận. Quý vị có thể nhận lá phiếu qua đường bưu điện dù ở bất kỳ đâu trên thế giới; tuy nhiên, địa chỉ cư trú phải ở Washington. Quý vị không được bỏ phiếu ở nhiều nơi.



Người bị kết án phạm trọng tội

Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội tại Washington, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được khôi phục khi quý vị không còn phải thi hành bản án giam giữ hoàn toàn trong tù. Sau khi quyền bỏ phiếu của quý vị được khôi phục, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu lại để nhận được lá phiếu.

